



ประกาศคณะกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ฉบับที่ ๓ / ๒๕๖๔

เรื่อง การเลื่อนการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่สภาการแพทย์แผนไทยจะดำเนินการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ และคณะกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับที่ ๔๑/๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้การระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ระลอกใหม่มีสถานการณ์รุนแรง จนมีประกาศสั่งปิดสถานที่ของสถาบันการศึกษาและให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก คณะกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์มีความเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการจัดสอบตามที่กำหนดได้ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีมติให้เลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่เสาร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ขั้นตอนที่ ๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และขั้นตอนที่ ๓ ในวันที่เสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จะคลี่คลาย โดยให้คงกำหนดการรับสมัคร การชำระเงินขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ และการส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามเดิม

ทั้งนี้หากสามารถดำเนินการจัดสอบได้เมื่อใด คณะกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จะกำหนดวันจัดสอบทั้ง ๓ ขั้นตอนใหม่และวันดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ทราบต่อไป ขอให้ผู้สมัครสอบทุกท่านโปรดติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ <http://atm.license.thai.com> รวมทั้งรักษาสุขภาพและปฏิบัติตามแนวทางป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญคือการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การล้างมือบ่อย ๆ การรักษาระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทวี เลหาพันธ์)

ประธานอนุกรรมการ

การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์